

KẾT LUẬN

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Đức Phổ khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/12/2022, kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khoá I đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đối với Trường các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị thị xã; đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND thị xã; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan như: Văn hoá – Thông tin, Ban Quản lý các dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, ... tham gia phát biểu, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu có ý kiến chất vấn.

Tham dự phiên chất vấn có đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí là Phó Chủ tịch UBND thị xã, thành viên UBND thị xã, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Kiên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Thị Kiều, Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên chất vấn. Qua các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra với tinh thần nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã cũng như trách nhiệm của lãnh đạo UBND thị xã, các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan trước HĐND, cử tri và Nhân dân thị xã.

Các nội dung đại biểu chất vấn tại kỳ họp tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và đại biểu quan tâm, liên quan đến các vấn đề quản lý đất đai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện các dự án; về chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; vấn đề sắp xếp lại các cơ sở nhà đất công sản; về đầu tư hạ tầng gắn với cảnh quan đô thị. Nội dung trả lời chất vấn của người được chất vấn cơ bản đảm bảo; có sự trao đổi, giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề đại biểu quan tâm và trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo UBND thị xã và trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác định rõ trách nhiệm và lộ trình giải quyết, đề ra các giải pháp khắc phục mà đại biểu chất vấn. Đồng thời, đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã trao đổi, làm rõ thêm các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND thị xã mà cử tri và đại biểu HĐND thị xã quan tâm và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Đồng thời, yêu

cầu trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu và chỉ đạo giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

HĐND thị xã ghi nhận các giải pháp và cam kết mà các đồng chí được chất vấn cũng như trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trình bày tại phiên chất vấn trực tiếp (kỳ họp thứ 9); đồng thời, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Lĩnh vực đất đai

1.1. Đối với nội dung hoán đổi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

- Rà soát cụ thể các trường hợp đã thực hiện hoán đổi đất; có phương án khắc phục, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy định; đảm bảo hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Hiện nay, UBND thị xã đã thống nhất chủ trương cho các xã, phường lập lại phương án hoán đổi đất nông nghiệp tại Thông báo số 3085/TB-UBND ngày 28/11/2022, đối với các trường hợp này UBND các xã, phường khẩn trương lập phương án trình HĐND cấp xã thông qua và trình UBND thị xã phê duyệt, để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho người dân.

- Đối với việc lập phương án hoán đổi đất nông nghiệp của UBND xã Phổ Khánh: Yêu cầu UBND xã Phổ Khánh khẩn trương lập Phương án hoán đổi đất nông nghiệp của các hộ dân theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 3085/TB-UBND trình HĐND xã Phổ Khánh **tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022** như cam kết của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh tại Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của UBND thị xã; trường hợp, xã Phổ Khánh không kịp thời triển khai thực hiện, thì Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh chịu trách nhiệm trước HĐND thị xã.

1.2. Đối với việc lập hồ sơ quản lý đất công ích và đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý theo Chỉ thị 09

- Hệ thống hóa lại hồ sơ quản lý đất đai, trong đó chú trọng: Hồ sơ Chỉ thị 09 (tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh..., kể cả bổ sung quỹ đất công ích); thực hiện cập nhật, chỉnh lý, hoàn thiện lại hồ sơ đất đai; hoàn thành cập nhật vào dự án số hóa dữ liệu đất đai VBD.LIS.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai; giảm, bỏ hình thức hội nghị, tăng cường tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp khu dân cư, thôn, xóm; đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống truyền thanh cơ sở, nhất là đi sâu vào các chế tài xử lý, các trường hợp vi phạm để người dân nắm bắt, rút kinh nghiệm không vi phạm.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các cán bộ liên quan; đổi mới phương thức quản lý (khai thác các tổ tự quản, các hệ thống tổ chức ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố...những người có uy tín trong cộng đồng dân cư), phát huy vai trò nòng

cốt, gương mẫu của đảng viên, đảng ủy viên, thành viên UBND cấp xã được phân công dự sinh hoạt, phụ trách địa bàn... Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm; buông lỏng quản lý...

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các phòng, ban có liên quan trong công tác tư vấn, hướng dẫn xử lý đối với những trường hợp cụ thể do các xã, phường tham vấn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ; Có kế hoạch xử lý dứt điểm các vụ tồn đọng, kéo dài; kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để ngay từ khi mới phát sinh các vụ việc theo thẩm quyền để lập lại trật tự, kỷ cương (thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ từ tuyên truyền, xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, thậm chí truy tố trách nhiệm hình sự nếu tiếp tục vi phạm cùng một hành vi nhiều lần; trong quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng).

1.3. Đối với vấn đề người dân so sánh đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp giữa Phổ Phong, Phổ Nhơn và các xã lân cận trong địa bàn thị xã có điều kiện tương đồng về kinh tế - xã hội, giá trị quyền sử dụng đất nhưng giá bồi thường, hỗ trợ đối với Phổ Phong, Phổ Nhơn thấp hơn ($32.000đ/m^2$ so với $42.000đ/m^2$), lãnh đạo thị xã đã có kiến nghị với UBND tỉnh và được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường, hỗ trợ cho người dân Phổ Phong, Phổ Nhơn bằng các xã lân cận trong thị xã. Hiện nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 đối với những hộ ảnh hưởng bởi dự án cao tốc trên địa bàn Phổ Phong, Phổ Nhơn đã được duyệt.

* Việc áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ thực hiện các dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn từng tỉnh do HĐND cấp tỉnh quyết định, tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội mỗi địa phương mà HĐND các tỉnh quy định các đơn giá bồi thường, hỗ trợ phù hợp.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn được Quốc hội, Chính phủ xác định là công trình trọng điểm quốc gia, do vậy các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là UBND các xã, phường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

2.1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm quản lý, tham mưu chặt chẽ, có hiệu quả các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; đảm bảo số lượng giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy gắn với chất lượng dạy và học của các trường theo hướng học thật, chất lượng thật, tránh tình trạng chạy theo thành tích.

2.2. Xây dựng Đề án, kế hoạch, lộ trình vừa duy trì, nâng chuẩn các trường đạt chuẩn giáo dục và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đảm bảo vừa nâng cao chất lượng giáo dục cụ thể cho từng cấp học.

2.3. Xây dựng các nội dung, chương trình cụ thể về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã” gắn với phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Có Kế hoạch tổ chức cho học sinh, thiếu niên tham gia học tập, tham quan trải nghiệm tại các Khu di tích lịch sử, Nhà lưu niệm, gắn với chăm sóc các công trình, nghĩa trang trên địa bàn.

2.4. UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm về công tác quản lý giáo dục (như bố trí quỹ đất hợp lý, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường; thực hiện công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực hợp pháp để phát triển ngành giáo dục); đưa nội dung phát triển sự nghiệp giáo dục vào Nghị quyết nhiệm kỳ và hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Vấn đề sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất

3.1. Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra lại tất cả những cơ sở nhà đất cần xử lý liên quan, các vấn đề cần xử lý, kể cả những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp; có lộ trình, giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo các quy định.

Hướng dẫn chặt chẽ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; tránh các trường hợp lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản.

3.2. Đối với 106 cơ sở nhà, đất được phê duyệt theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã - Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, cần khẩn trương phối hợp thực hiện các trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo chặt chẽ việc thực hiện.

3.3. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có cơ sở nhà đất, đề nghị tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định; khi có vướng mắc phát sinh đề nghị báo cáo, phản hồi kịp thời với cơ quan chuyên môn và cấp thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài.

3.4. Đề nghị UBND thị xã có biện pháp chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy định trong việc xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà, đất; đồng thời, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, tài sản công.

4. Về đầu tư hạ tầng gắn với cảnh quan đô thị

4.1. Hiện tại, diện tích cây xanh đô thị chiếm tỷ lệ rất thấp, đề nghị cơ quan tham mưu lĩnh vực quản lý đô thị phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND thị xã trong quá trình lập các quy hoạch, khảo sát thiết kế xây dựng các công trình, ngoài đồng bộ kết cấu hạ tầng, cần quan tâm đảm bảo diện tích phù hợp trồng cây cảnh quan nhằm đảm bảo môi trường, mỹ quan, cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

4.2. Theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thị xã về việc thống nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc

nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đã thống nhất thực hiện Dự án: Công viên, cây xanh các phường trên địa bàn thị xã; theo đó sẽ đầu tư 02 công viên cây xanh ở phường Phổ Quang và Phổ Văn với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Trong thời gian đến, đề nghị UBND thị xã cân đối nguồn kinh phí để đầu tư hoặc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư nhằm đảm bảo tạo môi trường sống xanh cho đô thị.

4.3. Đối với dự án trồng cây xanh cảnh quan Núi Giàng cần xây dựng phương án chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng của dự án nhằm phát huy hiệu quả dự án đã thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, có giải pháp phù hợp để thực hiện những vấn đề đã cam kết trước đại biểu HĐND thị xã và cử tri tại kỳ họp nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, rõ nét trong thực tế. Kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND thị xã **trước ngày 25/4/2023** để báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo quy định.

2. Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND thị xã giám sát việc thực hiện các cam kết của những người được chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khoá I./.

Nơi nhận: 

- BTV Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Văn phòng thị xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

